

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK R'LẤP**

Số: **147** /KH-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk R'Lấp, ngày **27** tháng **9** năm 2018*

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn huyện Đắk R'Lấp năm 2018

Thực hiện Công văn số 1841/TNMT-BVMT ngày 17 tháng năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018,

Từ những kết quả đạt được trong việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện nhà; UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn huyện Đắk R'Lấp năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Vận động toàn dân cùng hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018, tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách được đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, khuyến khích người dân thể hiện trách nhiệm và đóng góp của cá nhân, gia đình vào việc bảo vệ môi trường của địa phương bằng những hành động thiết thực.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018.

2. Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường và rác thải nông thôn.

Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực trên toàn huyện từ các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

II. NỘI DUNG.

Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tuyên dương những

hoạt động về bảo vệ môi trường và lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường,...tạo dư luận và áp lực xã hội. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nhất là khu vực nông thôn.

Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ tỉnh Đắk Nông; quyết định 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng chính phủ .

Phát động các phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo đài địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, về công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 trong đó tập trung vào nội dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng; vận động nhân dân không đốt sơm rạ sau thu hoạch; xây dựng chuyên trang, chương trình cô đọng, bài viết, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường chính, tại Trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

Các địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch năm 2018 như: Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, rác thải; phân loại rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khai thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. UBND các xã, thị trấn

Đề ra kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thực hiện, tổ chức phát động Chiến dịch bằng các hoạt động cụ thể như: ra quân làm vệ sinh môi trường, vệ sinh cơ quan, trường học, hộ gia đình, các khu vực công cộng... tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, nạo vét kênh mương, khai thông cống rãnh, thu gom xử lý các loại chất thải. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cùng tham gia làm vệ sinh bảo vệ môi trường;

Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương mà có thể tiến hành tuyên truyền nâng cao nhận thức bằng các hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, Quy ước cộng đồng về bảo vệ môi trường, kiến thức về biến đổi khí hậu,... tổ chức họp nhóm và các hình thức truyền miệng.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018.

Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cho cộng đồng về Quy ước cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, cùng các văn bản pháp luật mới về bảo vệ môi trường.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn Đoàn thanh niên các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc ra quân chăm sóc cây xanh, tuyên truyền vận động và tích cực tham gia “Cải thiện môi trường xung quanh khu vực sinh sống”, thành lập các “Đội thanh niên tình nguyện” ra quân vệ sinh môi trường; phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng khác phát động phong trào bảo vệ môi trường.

4. Phòng Văn hoá và Thông tin

Chỉ đạo, kiểm tra việc lắp đặt pano, băng rôn, khẩu hiệu... đồng thời, soạn thảo các nội dung tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền ra cộng đồng về bảo vệ môi trường ở những nơi công cộng và chỉ đạo bộ phận văn hóa xã hội các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền trong suốt thời gian phát động.

5. Phòng Y tế

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên cùng toàn thể bệnh nhân tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn như: Treo băng rôn, áp phích, tổng vệ sinh, xử lý rác thải - nước thải y tế theo đúng quy định.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo và phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn huyện phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn bằng việc làm cụ thể như: Treo băng rôn, tổng vệ sinh trường lớp, tham gia làm vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh tại địa phương, tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá về môi trường, buổi chào cờ đầu tuần tại các trường học.

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức tuyên truyền, phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn trong ngành nông nghiệp, đẩy mạnh công tác cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở các vùng nông thôn; ra quân tiêu diệt, sát trùng đối với các chuồng trại, hộ chăn nuôi, vận động nhân dân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật.

8. Đài Truyền thanh

Thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, phối hợp cùng đơn vị truyền thanh các xã, thị trấn phát thanh liên tục trong các chương trình thời sự trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, nội dung xoay quanh những quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường, mục tiêu chương trình quốc gia về vệ sinh môi trường; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ sạch, hướng đến một nền kinh tế bền vững.

9. Phòng Tài chính

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí cho phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và thông tin huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

ác phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả tình hình triển khai các hoạt động về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) **trước ngày 10 tháng 10 năm 2018** để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Đắk Nông.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn huyện Đắk R'Lấp 2018, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo kịp thời về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện để có hướng chỉ đạo. /.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- CT, các PCT huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Mai Hoàn